

กระทู้ถามที่ ๓๘๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ปัญหาระบบสาธารณสุขปกเกิดความชำรุดไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ ในพื้นที่โรงเรียน
เพียงหลวง ๑๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง)
หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการสร้างเมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๑ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่า อุปกรณ์ปั้มน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ เกิดความชำรุดไม่สามารถผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสล่าเจียงตองและชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้ส่ง
หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง ในกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับ
ความคืบหน้า ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียน โรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีนโยบายและแนวทางในการบำรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ปั้มน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัด
ด้านน้ำประปาและระบบไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมบัติ ยะสินธุ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำตอบกระทู้ถามที่ ๓๘๐ ร.

ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ปัญหาระบบสาธารณูปโภคเกิดความชำรุดไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้
ในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๗ (บ้านสล่าเจียงตอง)
หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าพเจ้า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีนโยบายและแนวทางในการบำรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ปั๊มน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาของพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๗ (บ้านสล่าเจียงตอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ตู้ควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ และระบบท่อส่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเก็บน้ำชำรุด สำหรับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Plump) สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมโซลาร์เซลล์ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ พร้อมทั้งได้จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และเชื่อมต่อกับระบบสูบน้ำบาดาลจากโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามข้อที่ ๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านน้ำประปาและระบบไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักสำคัญ คือ การสนองงานตามพระราชดำรินี้ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแหล่งน้ำ ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาสนองงานในรูปแบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามหลักการทรงงานด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส “น้ำคือชีวิต” มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงรักษา แก้ไข ศึกษา
สำรวจศักยภาพ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับ
การอุปโภคบริโภค และพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยต่อยอดในพื้นที่โครงการเดิมและพัฒนาในพื้นที่โครงการใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ ภายใต้บริบทของความพอเพียง และเหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิต
ของราษฎรเป็นสำคัญ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่
ดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ ชั้นน้ำบาดาลเป็นชั้นหินแปร เนื้อแน่น
มีช่องว่างกักเก็บน้ำน้อย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ ควรใช้น้ำผิวดิน
หรือจากน้ำจากแหล่งอื่นร่วมด้วย

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะถัดไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเสนอ
พื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑๖ (บ้านสล่าเจียงตอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจุเข้าแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดทั้งระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น